



ที่ มค ๐๐๒๓.๑/ว ๒๔/๖๑

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
มค ๔๔๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ทาง www.dla.go.th เมนู “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การคัดเลือกข้าราชการ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัติศักดิ์ สมอารยพงศ์)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	
เลขทะเบียน.....วันที่...๒๕๖๕	
<input checked="" type="radio"/> ฝ่ายบริหารทั่วไป	<input type="radio"/> กลุ่มงานมาตรฐานฯ
<input type="radio"/> กลุ่มงานส่งเสริมฯ	<input type="radio"/> กลุ่มงานกฎหมายฯ
<input type="radio"/> กลุ่มงานการเงินฯ	<input type="radio"/> กลุ่มงานประสาน ทอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๓๕๓

๒๕๖๕ กพ. ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๑๖๗๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ทาง www.dla.go.th เมนู “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การคัดเลือกข้าราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และตำแหน่งนิติกร

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายประกาศศักดิ์ เกตุากุล โทร ๐๕๔ ๘๘๐ ๖๖๐๑



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
วิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และตำแหน่งนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งนักส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ได้รับเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่
หน่วยงานต้นสังกัดได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒๗ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖.๑/๙๑๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร คำสั่ง อ.ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แกไขคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่ง
นิติกร และมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และตำแหน่งนิติกร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือก

บุคคลที่จะเข้ารับการแข่งขันผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕๐๕ คน รายละเอียดตามผนวก ก.

๑.๒ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
จำนวน ๒๖ คน รายละเอียดตามผนวก ข.

๑.๓ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรายชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ หรือรายชื่อ
ไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การแข่งขันผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ และหากประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ
ให้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการแข่งขันผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร พร้อมระบุข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่าได้
แสดงความประสงค์สมัครคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในเวลา
ราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการแข่งขันผลงานเพื่อเลื่อนชั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๒.๑ กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การแข่งขันผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง The Circle ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดตามผนวก ค.

๒.๒ กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การแข่งขันผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง The Circle ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต รายละเอียดตามผนวก ง.

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานฉบับจริงที่แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานที่ตรวจของรัฐหรือเอกชนที่ยืนยันได้ว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบไปแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไปแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หากกรณีผู้เข้าสอบมีหลักฐานว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ผู้เข้าสอบจะต้องเข้ารับการสอบในห้องที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่สถานที่สอบกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. ระเบียบวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ผู้เข้าสอบมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้เข้าสอบประพฤติตนเป็นสุภาพชน การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีสุภาพ กางเกงหรือกระโปรงสีและทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีสุภาพ กางเกงสีและทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น โดยห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนส์ เข้าห้องสอบ และให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากแบบผ้าที่ไม่มีลวดลายหรือข้อความอื่นใดเข้าห้องสอบ ตลอดระยะเวลาในการสอบ ยกเว้นในขณะแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๔ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบในห้องสอบและที่นั่งตามที่กำหนด

๓.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ ความ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่รับฝากสิ่งของ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ และ/หรือส่อไปในทางทุจริต หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๘ กระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้ไว้ โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่

มีใช้ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ สำหรับการผนวกรวมในกระดาษคำตอบจะต้องฝนให้ดำเต็มวงกลม และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป เท่านั้น โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จะตรวจตาม ข้อมูลที่ผู้เข้าสอบฝน ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องฝนรหัสให้ถูกต้อง และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการฝนรหัสแบบทดสอบ และ/หรือฝนคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๙ เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ โดยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

๓.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๑๑ ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร พิจารณาแล้วเชื่อได้ว่า มีการทุจริตหรือพยายามทุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีคะแนนในการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ให้เป็นที่สิ้นสุด และจะรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาโทษทางวินัยตามเหตุอันควรต่อไป

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกราบไต่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าขั้นตอนใดตามที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการรับเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และตำแหน่งนิติกร

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ
ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๐๐๑	นาง	กชพรรณ	แตงน้อย
๑๐๐๐๒	นาง	กนกวรรณ	เจริญพงษ์
๑๐๐๐๓	นาง	กนิษฐา	ศรีพันธ์
๑๐๐๐๔	นาง	กมลลักษณ์	มากดี
๑๐๐๐๕	นางสาว	กรกฎ	เหมืองทอง
๑๐๐๐๖	นางสาว	กรกมล	พันธุ์อุบล
๑๐๐๐๗	นาง	กรรณิกา	อุบโยคิน
๑๐๐๐๘	นาง	กรรณิกา	แก้วกุลบุตร
๑๐๐๐๙	นางสาว	กรรณิกา	พลังฤทธิ์
๑๐๐๑๐	นาง	กรรณิการ์	รักษา
๑๐๐๑๑	นาง	กฤติยา	พิมพ์ชาวี
๑๐๐๑๒	นาย	กฤษฎา	ปัญญาอินทร์
๑๐๐๑๓	นาย	กฤษณ	อุปรีสังกุล
๑๐๐๑๔	นาย	กฤษณะ	วุฒิโชค
๑๐๐๑๕	นางสาว	กฤษณา	จอมทรัพย์
๑๐๐๑๖	ว่าที่ร้อยตรี	กฤษติพงศ์	มัตนามะ
๑๐๐๑๗	นาย	กฤษธำรง	รัตนธำรงพรรณ
๑๐๐๑๘	นาง	กล่อมจิต	สมสอางค์
๑๐๐๑๙	ว่าที่ร้อยตรี	ก้องเกียรติ	นัยนาประเสริฐ
๑๐๐๒๐	นาย	กังสดาล	เสนาไชย
๑๐๐๒๑	นางสาว	กัญญารัตน์	บงแก้ว
๑๐๐๒๒	นางสาว	กัญญาณัฐ	พิไชยอัน
๑๐๐๒๓	นาย	กันต์พจน์	ทราบกิ่ง
๑๐๐๒๔	นางสาว	กันทิมา	ตีมาก
๑๐๐๒๕	นาย	กัมปนาท	แสนใจบาล
๑๐๐๒๖	นาง	กัลยา	วงศ์วานิช
๑๐๐๒๗	นาง	กาญจนา	ชัยสีทา
๑๐๐๒๘	นาง	กาญจนารณ์	โสภวงศ์
๑๐๐๒๙	นาง	กานต์รวี	บุญญานุชสิรินันท์
๑๐๐๓๐	พันจ่าเอก	กิตติพัฒน์	ทะเลน้อย
๑๐๐๓๑	นาง	กิตติยา	สยามประโคน
๑๐๐๓๒	นาย	กิริติ	สุภารังษี

ประกาศ

๒๖/๒

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนชั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๐๓๓	นางสาว	กุลภรณ์	แก้วกล้า
๑๐๐๓๔	นางสาว	กุลริศา	ประพันธ์
๑๐๐๓๕	นาง	กุลสุมาศ	หมื่นทอง
๑๐๐๓๖	นาย	เกรียงศักดิ์	กานิล
๑๐๐๓๗	นางสาว	เกวลิน	บัวสีดวงรักษ์
๑๐๐๓๘	นางสาว	เกศกานดา	จวดเนี้ยว
๑๐๐๓๙	นาง	เกศรา	หวังสะและย์
๑๐๐๔๐	สืบตำรวจเอก	เกษม	กลิ่นชิด
๑๐๐๔๑	นาง	เกษสุตา	อ่อนสนิท
๑๐๐๔๒	นางสาว	เกศรา	สุวรรณ
๑๐๐๔๓	นางสาว	เกียรติสุตา	สีผาย
๑๐๐๔๔	นาย	โกสินทร์	แสงสอาด
๑๐๐๔๕	นาย	ไกรวัลย์	เองพนมทิพย์
๑๐๐๔๖	นาง	ขวัญหล้า	ป่าทอง
๑๐๐๔๗	นาย	ขันเมือง	ศรีปิ่นเป้า
๑๐๐๔๘	นาย	เขต	สอนนอก
๑๐๐๔๙	นางสาว	เขมจิรา	บวรศิริคุณ
๑๐๐๕๐	นาย	คกงฤช	แย้มศรี
๑๐๐๕๑	นาย	คชา	พรหมช่วย
๑๐๐๕๒	นาย	คณิต	สมัน
๑๐๐๕๓	นาย	คมสันต์	เรืองเสรี
๑๐๐๕๔	นาง	คันธารส	วงศ์เพ็ญ
๑๐๐๕๕	นาย	คุณากร	เชษฐวงกรณ์
๑๐๐๕๖	นาย	จักรภพ	สินศิริ
๑๐๐๕๗	นาย	จักราชัย	นามงาม
๑๐๐๕๘	นาง	จันจิรา	เพิ่มลาภ
๑๐๐๕๙	นาง	จันทร์ฉาย	น้อยห้างหว้า
๑๐๐๖๐	นาง	จันทร์ฉาย	จันทร์ลา
๑๐๐๖๑	นาง	จันทร์เพ็ญ	โสภณ
๑๐๐๖๒	นาง	จันทร์เพ็ญ	อุทาทิพย์ ✓
๑๐๐๖๓	นาย	จรัส	จันทร์ประทีภ
๑๐๐๖๔	นางสาว	จิตต์พิสุทธิ	วิสุทธิ

ประกาศ

Janit

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๐๖๕	นางสาว	จิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ
๑๐๐๖๖	นาง	จินตนา	รัตนโชติกุล
๑๐๐๖๗	นางสาว	จิรชยา	อัลภาชน์
๑๐๐๖๘	นาย	จิรภัทร	ชุ่มปิว
๑๐๐๖๙	นาย	จิรเมธ	บัวงาม
๑๐๐๗๐	นาย	จิระ	ภักดี
๑๐๐๗๑	สิบเอก	จิระพงศ์	ทราบบรมราช
๑๐๐๗๒	นาง	จิรัชญา	ศรีอภิมหาโชค
๑๐๐๗๓	นาย	จิรัฎฐ์	ธีสุระ
๑๐๐๗๔	นาง	จุไรรัตน์	แก้วสารพัฒน์
๑๐๐๗๕	นาง	เจษฎาภรณ์	เลี้ยงสมบัติ
๑๐๐๗๖	นางสาว	เจษฎาภรณ์	ยาหอม
๑๐๐๗๗	นางสาว	ฉวีวรรณ	ข้าคำ
๑๐๐๗๘	นาย	เฉลิมวิ	วงศ์สาวตรี
๑๐๐๗๙	นาง	ชญาณิชฐ์	พึงพุทธ
๑๐๐๘๐	นางสาว	ชนม์ชนก	แดงคินี
๑๐๐๘๑	นางสาว	ชนัญชิตา	บุตาสา
๑๐๐๘๒	นาง	ชนัญชิตา	โสภารัตน์ ✓
๑๐๐๘๓	นางสาว	ชนากานต์	สุวรรณโน
๑๐๐๘๔	นาย	ชนากุณ	เสมอภาค
๑๐๐๘๕	นาง	ชยาภัสร์	นาคเป้า
๑๐๐๘๖	นาย	ชรินทร์	ส่องสพ
๑๐๐๘๗	นางสาว	ชลันธรณ์	บัวจอม
๑๐๐๘๘	นาย	ชวล	สง่าขรี
๑๐๐๘๙	จำเอก	ชวฤทธิ์	เชิดนอก
๑๐๐๙๐	นาย	ชัชวาล	มงคลเกต
๑๐๐๙๑	นาย	ชัยณรงค์	บุญชุ่ม
๑๐๐๙๒	นาย	ชัยพร	เทพเทพา
๑๐๐๙๓	นาย	ชัยยุทธ์	แก้วทงงค์
๑๐๐๙๔	นาย	ชาญชัย	หงษ์ไทย
๑๐๐๙๕	นาย	ชาญณรงค์	อัครชวงศ์
๑๐๐๙๖	นาย	ชาญวิทย์	เดชาปรัชญา

นางกมลทิพย์

นางกมลทิพย์

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๐๘๗	นาย	ชานนท์	วงศ์พจน์
๑๐๐๘๘	นาย	ชำนาญ	เกิดส่ง
๑๐๐๘๙	นาย	ชิตชัย	จารัตน์
๑๐๑๐๐	นาง	ชุตินา	สุธีระกุล
๑๐๑๐๑	นาง	ชุตินา	แสนสมบัติ
๑๐๑๐๒	ว่าที่ร้อยตรี	ชูชัย	กาวิสัย
๑๐๑๐๓	นาย	เชษฐ์	สุขม่วง
๑๐๑๐๔	นาย	ไชยยา	รังษา
๑๐๑๐๕	นาย	เข้มชุติน	กอล
๑๐๑๐๖	นางสาว	ณภิตา	ปัญญาใหญ่
๑๐๑๐๗	นาง	ญะจิตร	สุดดวง
๑๐๑๐๘	นาง	ญาณินสินี	ธนาตทวิทรัพย์
๑๐๑๐๙	นาง	ญาณิศา	ทองล้วน
๑๐๑๑๐	นาย	ฐนกริศน์	รัตนพงศ์กวี
๑๐๑๑๑	นาง	รूपานีย์	มครศวรยธรรม
๑๐๑๑๒	นาย	ฐานพันธ์	อินทรสมหวัง ✓
๑๐๑๑๓	นางสาว	ฐิตาภัทร์	เกิดแก้ว
๑๐๑๑๔	นางสาว	ฐิติชญานันท์	सानใจวงศ์
๑๐๑๑๕	นางสาว	ฐิตินา	ช่างไม้
๑๐๑๑๖	นาง	ฐิติรัชต์	เฉยสวัสดิ์
๑๐๑๑๗	นาย	ณัฐกฤต	กาซี
๑๐๑๑๘	นาย	ณรงค์ศักดิ์	สุขสำราญ
๑๐๑๑๙	นาง	ณัชชา	กุลชาสมบัติ
๑๐๑๒๐	นางสาว	ณัฐณิชา	จิระธัมมางกูร
๑๐๑๒๑	นาย	ณัฐรัชต์	อันประวัตติ
๑๐๑๒๒	นางสาว	ณัฐกานต์	สังแสง
๑๐๑๒๓	นาง	ณัฐชยา	บรมสุขสิริวัฒนา
๑๐๑๒๔	นาย	ณัฐพงศ์	งามคง
๑๐๑๒๕	นาง	ณัฐรินทร์	ปริยารวิวัฒน์
๑๐๑๒๖	นางสาว	ณัฐวิมล	เสือลาภ
๑๐๑๒๗	นาง	ณิชนน	โหราศาสตร์
๑๐๑๒๘	นาง	ดารารัตน์	คุ้มเคี่ยม

ประกาศ

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๑๒๙	นาง	ดาลัด	แพทย์หลวง
๑๐๑๓๐	นาย	เดชา	ภัทรพงศ์บัณฑิต
๑๐๑๓๑	นาย	เด็ด	เทียบรอดม
๑๐๑๓๒	นาย	ต้องการ	สุขเหลือ
๑๐๑๓๓	นางสาว	ตูแหวาติมะฮ์	ดอมะ
๑๐๑๓๔	นาง	เต็มดวง	นมเกษม
๑๐๑๓๕	นาง	เดือนใจ	ทองคำ
๑๐๑๓๖	นาย	ไตรวิชช์	จอมวงศ์
๑๐๑๓๗	นาง	ถนัดจิตร	ประทาน ✓
๑๐๑๓๘	นาย	ถิระวัฒน์	แสงทองล้วน
๑๐๑๓๙	นาย	ทนกศักดิ์	อันไกรฤทธิ์
๑๐๑๔๐	นาย	ทรงโปรด	เพชรสุข
๑๐๑๔๑	นาย	ทรงวุฒิ	เรืองสิริภคกุล ✓
๑๐๑๔๒	นาย	ทศพล	ชายเกตุ
๑๐๑๔๓	นาง	ทองมาตร	อินแก้ว
๑๐๑๔๔	นาย	ทักษ์	บัวใหญ่
๑๐๑๔๕	นาง	ทัศนีย์	ชิดสูงเนิน
๑๐๑๔๖	นาง	ทัศนีย์	เจริญศรี
๑๐๑๔๗	นาง	ทัศนสุวรรณ	สายปะละ
๑๐๑๔๘	ว่าที่ร้อยตรี	เที่ยง	ดีกระโทก
๑๐๑๔๙	นาย	ชนกร	วังขัติสี
๑๐๑๕๐	นาย	ชนกฤต	วิเศษฤทธิ์
๑๐๑๕๑	นาย	ชนนิตี	บุญปก
๑๐๑๕๒	นางสาว	ชนภรณ์	กาหลง
๑๐๑๕๓	นาย	ชนภัทร	หวังสม
๑๐๑๕๔	นาง	ชนิกา	เหมกุล
๑๐๑๕๕	นาง	ชนิดา	บุญสูง
๑๐๑๕๖	นาง	ชนิดา	ภูมิโคกรักษ์
๑๐๑๕๗	นางสาว	สมนวรรณ	เสงวาณิชย์
๑๐๑๕๘	นาย	ธวัชชัย	หล่อวิริยะสกุล
๑๐๑๕๙	นางสาว	ธัญจิรา	สุนทรธนาวุฒิ
๑๐๑๖๐	สิบตำรวจตรี	ธานินทร์	เหลือสีบชาติ

ประภัสร์

ประภัสร์

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๑๖๑	นาย	ธานี	ทลาวทอง
๑๐๑๖๒	นางสาว	ธารณา	พวงจันทร์หอม
๑๐๑๖๓	นางสาว	ธิตามาศ	สระบัว
๑๐๑๖๔	นาย	ธิตี	ดอกแก้ว
๑๐๑๖๕	นาย	ธีทัต	ปรีชาญาณพานิช
๑๐๑๖๖	นาย	ธีรพัฒน์	ธีรประภาส
๑๐๑๖๗	นาย	ธีรศักดิ์	ศรีสวัสดิ์
๑๐๑๖๘	นาย	ธีระศักดิ์	วันเมืองเก่า
๑๐๑๖๙	นาย	นคร	อำภรณ์
๑๐๑๗๐	นาง	นงคินี	เกชาลี
๑๐๑๗๑	นาง	นงคราญ	คามบุตร
๑๐๑๗๒	นาง	นงลักษณ์	บุญดาราช
๑๐๑๗๓	นาง	นงลักษณ์	เรืองศรี
๑๐๑๗๔	ว่าที่ร้อยตรี	นพดล	คำสม
๑๐๑๗๕	นาย	นพเมศร์	วุฒิศักดิ์สิริ
๑๐๑๗๖	นาง	นพวรรณ	สุดเสนาหา
๑๐๑๗๗	นาย	นภดล	เพ็ญเอีย
๑๐๑๗๘	นางสาว	นภัตสร	เย็นใจมา
๑๐๑๗๙	นางสาว	นราวดี	เสาร์ทอง
๑๐๑๘๐	นาง	นรินทร์รัตน์	สุวลักษณ์
๑๐๑๘๑	นางสาว	นริรัตน์	พรมอ
๑๐๑๘๒	นาย	นฤตม	ตั้งแต่ง
๑๐๑๘๓	นาง	นาพรพรรณ	เนตรคำ
๑๐๑๘๔	นาง	นัจรีพร	ลครพล
๑๐๑๘๕	นางสาว	นัฐวิณ	มีคุณวิเศษ
๑๐๑๘๖	นางสาว	นันทิยา	หินนันท
๑๐๑๘๗	นางสาว	นัยนา	มนจ้อย
๑๐๑๘๘	นางสาว	นัยนา	แหล่งหล้า
๑๐๑๘๙	นางสาว	น้ำทิพย์	หิรัญวงศ์
๑๐๑๙๐	นาย	นิกร	อินทะจักร์
๑๐๑๙๑	ว่าที่ร้อยตรี	นิคม	ลุนเพ็ง
๑๐๑๙๒	นางสาว	นิตา	สุหลง

4/2/65

Jan

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๗

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๑๙๓	นางสาว	นิตารัตน์	จารุสิริวิทย์
๑๐๑๙๔	นางสาว	นิตยา	ไชยทา
๑๐๑๙๕	นาง	นิภาวัลย์	เพชรผึ้ง
๑๐๑๙๖	นาง	นิมมวล	ต่ายธานี
๑๐๑๙๗	นาง	นิยม	สิทธิยากรณ์
๑๐๑๙๘	นาย	นิรุต	นุตภูมิ
๑๐๑๙๙	นาย	นิวัฒน์	ลีอนาม
๑๐๒๐๐	นาย	นิวัฒน์	เพื่อนสงคราม
๑๐๒๐๑	นาง	เนตรดาว	ชูแก้ว
๑๐๒๐๒	นาง	เนาวรัตน์	สิงห์เล็ก
๑๐๒๐๓	นาย	บรรพประชา	ชัยนาท ✓
๑๐๒๐๔	นาง	บังอร	เจือจันทร์
๑๐๒๐๕	นาง	บัวชมพู	อรทัย
๑๐๒๐๖	นาย	บุคคอรီ	หัตถมัน
๑๐๒๐๗	นาย	บุญชนะ	มรกตวิจิตรการ
๑๐๒๐๘	นาย	บุญชนะ	เรืองชู
๑๐๒๐๙	นาย	บุญฤทธิ์	เกตุจำนงค์
๑๐๒๑๐	นางสาว	บุรณี	แพรวโรจน์
๑๐๒๑๑	นาง	บุษบา	ใจแข็ง
๑๐๒๑๒	นาง	เบญจมาภรณ์	วงศ์ภาพสินธุ์
๑๐๒๑๓	พันจ่าเอก	เบญจมินทร์	ทรงกระรักษ์
๑๐๒๑๔	จ่าเอก	ปฏิพล	อะโนละ
๑๐๒๑๕	นาย	ปฐมพงศ์	แสงศรีจันทร์
๑๐๒๑๖	นาย	ปฐวี	บุบผาพวง
๑๐๒๑๗	นาย	ปณชัย	ดาวะธนานนท์
๑๐๒๑๘	นางสาว	ปภัชญา	อินทร์เมือง
๑๐๒๑๙	นางสาว	ปภัสรา	สอนนอก
๑๐๒๒๐	นางสาว	ปภิสรา	วงศ์วุฒิรัตน์กุล
๑๐๒๒๑	นาย	ปรเมนทร์	วังคำแหง
๑๐๒๒๒	นาย	ประจักษ์	ชังแพง
๑๐๒๒๓	พันจ่าเอก	ประติ	พันธะไชย
๑๐๒๒๔	นาย	ประทีป	มณีงาม

ประกาศ

๒๕๖๕

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๖

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๒๒๕	นาง	ประพาพร	แก่นจันทร์
๑๐๒๒๖	นาย	ประพัฒน์	โตริ
๑๐๒๒๗	นาง	ประภัสสร	บุญชัยสุมา
๑๐๒๒๘	นาง	ประภัสสร	อัศพิน ✓
๑๐๒๒๙	นาง	ประยงค์	วงจันทา
๑๐๒๓๐	นาย	ประสงค์จิต	บุตรสาลี
๑๐๒๓๑	นาย	ประสาน	ชุมภูอินทร์
๑๐๒๓๒	นาย	ปรัชญา	เหล็กกล้า
๑๐๒๓๓	นางสาว	ปราณี	ฉันทย่อง
๑๐๒๓๔	นาง	ปราณอม	ชิตปัญญา
๑๐๒๓๕	นาง	ปรียา	เกิดก่อ
๑๐๒๓๖	นาง	ปรียารัตน์	ลานพลอย
๑๐๒๓๗	นางสาว	ปองใจ	เปรมปรีชา
๑๐๒๓๘	นาง	ปัทมา	ก้อนแหวน
๑๐๒๓๙	นางสาว	ปัทมาพร	ภูชิกะตัน
๑๐๒๔๐	นางสาว	ปราดา	เกสรโรทยาน
๑๐๒๔๑	นางสาว	ปาริตา	เอียดตรง
๑๐๒๔๒	นาย	ปิยวัฒน์	ดวงเทียน
๑๐๒๔๓	นางสาว	บุญญพัฒน์	ชัยชนะ
๑๐๒๔๔	นางสาว	บุญนุช	หลานวงศ์
๑๐๒๔๕	นาง	ผกา	วิไลราช
๑๐๒๔๖	นาย	ผดุงเกียรติ	ทองภู
๑๐๒๔๗	นาง	ผ่องศรี	เพชรภา
๑๐๒๔๘	นาย	พงศ์ศักดิ์	จันทร์อรุณชัย
๑๐๒๔๙	นาย	พงศ์เพชร	เพชรทอง
๑๐๒๕๐	นางสาว	พจนภัทรา	ภูชงคกุล
๑๐๒๕๑	นาง	พจนารถ	แก้วเพชร
๑๐๒๕๒	นางสาว	พนารัตน์	มะลิซ้อน
๑๐๒๕๓	นางสาว	พรทิพย์	บัวทอง
๑๐๒๕๔	นาง	พรทิพย์	เดชะทัศน์
๑๐๒๕๕	นาง	พรประภา	กรังสูงเนิน
๑๐๒๕๖	นางสาว	พรพิมล	เสียงเจริญสุข

นางสาว

นางสาว

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๗

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๒๕๗	นาง	พรรณพิศ	มิ่งขวัญ
๑๐๒๕๘	นางสาว	พรรณวิภา	พูลสวัสดิ์
๑๐๒๕๙	นางสาว	พรรณนิภา	มณีเนตร
๑๐๒๖๐	นาง	พรรณณี	สุริยะกุล
๑๐๒๖๑	นาง	พรลภัส	โชติชอุษากร
๑๐๒๖๒	นาง	พรศิริ	คุณวัฒน์ศิริ
๑๐๒๖๓	นาย	พลพินธุ์	บิลอะหมาด
๑๐๒๖๔	นาง	พวงเพชร	พัฒน์พงศ์ศรี
๑๐๒๖๕	นาย	พสธร	พั่งแสงสุ
๑๐๒๖๖	นางสาว	พัชรี	ไคล้คง
๑๐๒๖๗	นาง	พัชรินทร์	กุลีสุงเนิน ✓
๑๐๒๖๘	จำเอก	พัฒนา	เรืองศรี
๑๐๒๖๙	นางสาว	พัฒนา	วงศ์ธิดา
๑๐๒๗๐	พันจำเอก	พิกุล	พินทอง
๑๐๒๗๑	นาย	พิชญากรณ์	มีสีเมือง
๑๐๒๗๒	นาย	พิเชษฐ์	สกุลสรรัตน์
๑๐๒๗๓	นาย	พิทักษ์กิติ์	อังศุสิงห์
๑๐๒๗๔	นาย	พิพัฒน์	ธนิชชัยภูริวัฒน์
๑๐๒๗๕	นาย	พิพัฒน์	บุญรัตน์
๑๐๒๗๖	นาง	พิรานันท์	ยิ้มแฟน
๑๐๒๗๗	นาย	พิศิษฐ์	เพชรพงศ์ไพโรจน์
๑๐๒๗๘	นาย	พิศิษฐ์	ชุ่มชื่น
๑๐๒๗๙	นาง	พิสมัย	สมเสนาะ
๑๐๒๘๐	นาย	พีรวิทย์	พงศ์สุรชีวิน
๑๐๒๘๑	จำเอก	พีระพงษ์	ทองแท้
๑๐๒๘๒	นาย	พุดพิงค์	ภาคเลิศพิบูลย์
๑๐๒๘๓	นาง	พูลทรัพย์	เป้าธรรม
๑๐๒๘๔	นาง	เพ็ญภา	สังยาน
๑๐๒๘๕	นางสาว	เพ็ญพรรณ	ตุลาธร
๑๐๒๘๖	นาง	เพ็ญศรี	รามสินธุ์
๑๐๒๘๗	นางสาว	แพรทอง	ทองหวาน
๑๐๒๘๘	นางสาว	ไพลิน	อึ้งธีระสกุล

ประกาศ

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๖

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๒๘๙	นาง	ไพลิน	แก้วสืบ
๑๐๒๙๐	นางสาว	ภทรนาถ	วิบูลสุข
๑๐๒๙๑	นาง	ภนิตา	เสือกถิ่น
๑๐๒๙๒	ว่าที่ร้อยโท	ภักค์	โชคบริรักษ์
๑๐๒๙๓	นาง	ภัททิยา	เอี่ยมเสริม
๑๐๒๙๔	นาง	ภัทรธิชา	เครือมา
๑๐๒๙๕	นาย	ภัทรพล	โพธิภัทร
๑๐๒๙๖	นาย	ภัทรพล	สังข์สุตร์
๑๐๒๙๗	นางสาว	ภัสสรารค์	ดวงอินทร์
๑๐๒๙๘	นาย	ภาณุวัฒน์	วิสิทธิ์เทพ
๑๐๒๙๙	นาย	ภาณุพงษ์	ประสมแก้ว
๑๐๓๐๐	นาง	ภาวิณี	โสธรรมมงคล
๑๐๓๐๑	นาย	ภูมิพัฒน์	เชื้อเมืองพาน
๑๐๓๐๒	นาย	ภูริทัต	กอลาบันหลง
๑๐๓๐๓	นาย	ภูวดล	สาริบุตร
๑๐๓๐๔	นาย	มณเฑียร	บรรจง
๑๐๓๐๕	นาย	มนต์ชัย	พันธุ์สวัสดิ์
๑๐๓๐๖	นาย	มนตรี	ต้องเรียน
๑๐๓๐๗	นาย	มนสวรรค์	สีบศรี
๑๐๓๐๘	นาย	มนัส	ธนบุญรัตน์
๑๐๓๐๙	นาย	มนัสชัย	โคตรพันธ์
๑๐๓๑๐	นาง	มนัสนันท์	ซาเรืองฤทธิ์ ✓
๑๐๓๑๑	นาย	มนู	คุณทน
๑๐๓๑๒	นาง	มลิวรรณ	ประจันนวล
๑๐๓๑๓	นาย	มานพ	ศรีแก้ว
๑๐๓๑๔	นาง	มาริษา	กมลเวช
๑๐๓๑๕	นางสาว	มารีนัย	ปौरาเอง
๑๐๓๑๖	นางสาว	มารีนัย	เจจตราแม
๑๐๓๑๗	นางสาว	มาทยา	ศรีสุข
๑๐๓๑๘	นาง	มินทิรา	วารินทร์
๑๐๓๑๙	นางสาว	ยศสุดา	สุขเป็ง
๑๐๓๒๐	นาง	ยวาเฮย์	อาดก้า

นางกมลทิพย์

นาย

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๖

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๓๒๑	นาย	ยีนยง	หงษ์ทอง
๑๐๓๒๒	นาย	ยุทธนา	หุมาจ
๑๐๓๒๓	นาง	ยุวาลี	ปากดีสี
๑๐๓๒๔	นางสาว	เยาวเรศ	มะดักดี
๑๐๓๒๕	นาย	โยธิน	จินดาเรือง
๑๐๓๒๖	นาย	วิชัย	จำปาน้อย
๑๐๓๒๗	นางสาว	รัชดาภรณ์	ไชยเสน
๑๐๓๒๘	นางสาว	รัชนิย์	เป่าวัลย์
๑๐๓๒๙	นาย	รัฐพล	สาระไชย
๑๐๓๓๐	นางสาว	รัฐวรินทร์	วงศ์อิน
๑๐๓๓๑	นาง	รัตนา	ชานทะราชา
๑๐๓๓๒	นางสาว	รัตนภรณ์	รามแก้ว
๑๐๓๓๓	นาง	รำไพ	พรหมมา
๑๐๓๓๔	นาง	รุ่งทิวา	ศักดิ์เลิศวงษ์ยิ่ง
๑๐๓๓๕	นาย	รุ่งธรรม	คล้ายแก้ว
๑๐๓๓๖	นาง	รุ่งรัตน์	โตทองสุข
๑๐๓๓๗	นาง	รุ่งฤทัย	สนสุนันท์
๑๐๓๓๘	นางสาว	รุจรวี	โพธิโย
๑๐๓๓๙	นางสาว	ลักษณนาวรรณ	พูนขุนทด
๑๐๓๔๐	นาง	ลักขณา	เจริญพีระเพชร ✓
๑๐๓๔๑	ว่าที่ร้อยตรีหญิง	ลักขมิ	พันธ์งาม
๑๐๓๔๒	นางสาว	ลักขิกา	วิบูลย์พานิช
๑๐๓๔๓	นางสาว	ลัดดาวรรณ	ดอกจันทร์
๑๐๓๔๔	นางสาว	ลำพวน	สุขสุเมธ
๑๐๓๔๕	ว่าที่พันตรี	วรวิทย์	พันธุ์รัตน์
๑๐๓๔๖	นาย	วรวิธ	พลทองมาก
๑๐๓๔๗	นางสาว	วรัชยา	จรัส
๑๐๓๔๘	นาย	วรานนท์	สมคิด
๑๐๓๔๙	จำเอก	วราพงษ์	รอดเที่ยง
๑๐๓๕๐	นางสาว	วราภรณ์	พูลสวาน์
๑๐๓๕๑	นางสาว	วราภรณ์	ศีกรักษา
๑๐๓๕๒	นาง	วราภรณ์	แสงหิรัญ

สุวิภาภรณ์

สุวิภาภรณ์

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๓๕๓	นาง	วลัยลักษณ์	ไพโรสณฑ์
๑๐๓๕๔	นาง	วไลพร	ป้อมสันเทียะ
๑๐๓๕๕	นาย	วสันต์	ยอดศรี
๑๐๓๕๖	นางสาว	วัชชาภรณ์	วงศ์คม
๑๐๓๕๗	นาย	วิชันทน์	คาโฮ
๑๐๓๕๘	นางสาว	วัชรา	นาคนิล
๑๐๓๕๙	นางสาว	วัชรินทร์	ทวนทอง
๑๐๓๖๐	นาย	วันชัย	หัสแดง
๑๐๓๖๑	นาย	วันชัย	ชมฉ่ำ
๑๐๓๖๒	นาง	วันดี	มันส์สวัสดิ์
๑๐๓๖๓	นาง	วันเพ็ญ	ภูเขมา ✓
๑๐๓๖๔	นาง	วาสนา	ชาติรังสรรค์
๑๐๓๖๕	นาย	วาสิฎฐ์	ศรีโนบ้าน
๑๐๓๖๖	นาง	วิจาร์ณี	ทิพย์พิมล
๑๐๓๖๗	นาง	วิจิตรา	ชนะนา
๑๐๓๖๘	นางสาว	วิษณุดา	อิมอรุระ
๑๐๓๖๙	นาย	วิชัย	เม่งช่วย
๑๐๓๗๐	นาย	วิทยา	กิตติศักดิ์ชัย
๑๐๓๗๑	นาย	วิทวัส	จุห้อง
๑๐๓๗๒	นาย	วินัย	สาตพัก
๑๐๓๗๓	นาย	วินิจ	คิวเจริญ
๑๐๓๗๔	นาง	วิภารัตน์	ทิพย์ปิ่นวงศ์
๑๐๓๗๕	นาง	วิภารัตน์	วัชรภรณ์ ✓
๑๐๓๗๖	นาง	วิภาวรรณ	เสนาะศรีตระกูล
๑๐๓๗๗	นางสาว	วิดา	ครูปัญญา
๑๐๓๗๘	นาง	วิไลวรรณ	สาพิลาศ
๑๐๓๗๙	นาง	วิลาวัลย์	เมื่อประโคน
๑๐๓๘๐	นาง	วิไล	สมัญญา
๑๐๓๘๑	นาย	วิสูตร	เปี่ยมสุวรรณ
๑๐๓๘๒	นาย	วีรชัย	มีชม
๑๐๓๘๓	นาย	วีรพันธุ์	จันทร์แก้ว
๑๐๓๘๔	นาย	วีระวิทย์	อินทรสุภา

ประกาศ

๒๕๖๕

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๓๘๕	นาย	วุฒิชพงษ์	โกศลวัฒน์
๑๐๓๘๖	นาง	ศรีัญญา	วิถิเทพ
๑๐๓๘๗	นาง	ศรีสุตา	สิงห์ทอง
๑๐๓๘๘	นาง	ศรุตดา	โกไสยกานนท์
๑๐๓๘๙	นางสาว	ศวิตตา	ศรีแจ่ม
๑๐๓๙๐	นาง	ศศิธร	งอสอน
๑๐๓๙๑	นาง	ศศิธร	ลัญฉกร
๑๐๓๙๒	นาง	ศศิภาส	ใจช่วย
๑๐๓๙๓	นางสาว	ศิริจรรยา	พียงนัต
๑๐๓๙๔	นาง	ศิรินทร์ทิพย์	จำรูญ
๑๐๓๙๕	นางสาว	ศิริพร	คกงกะโชติ
๑๐๓๙๖	นางสาว	ศิริลักษณ์	ปักโคลาพัง
๑๐๓๙๗	นางสาว	ศิริลักษณ์	ชนะตรีรัตนพันธุ์
๑๐๓๙๘	นาย	ศุภชัย	ผดุงทัส
๑๐๓๙๙	นาง	ศุภร	พลธนะ
๑๐๔๐๐	นางสาว	ศุภลักษณ์	มีศรีรอด
๑๐๔๐๑	นาย	ศุภสิทธิ์	ทะคำ
๑๐๔๐๒	นาย	สงคราม	เผ่าหอม ✓
๑๐๔๐๓	นางสาว	สนธิชา	ชาลง ✓
๑๐๔๐๔	นางสาว	สabay	พรหมสุวรรณ
๑๐๔๐๕	นางสาว	สไบพรรณ	เทพวรรณ
๑๐๔๐๖	นาย	สมเกียรติ	บัวเหลือง
๑๐๔๐๗	นาย	สมเกียรติ	บุตรแก้ว
๑๐๔๐๘	นาง	สมจิต	ใจดำรงค์
๑๐๔๐๙	นาย	สมชาย	พูนประสิทธิ์
๑๐๔๑๐	นาย	สมเดช	สนามชัย
๑๐๔๑๑	นาย	สมนึก	หงษ์เวียงจันทร์
๑๐๔๑๒	นาย	สมบัติ	ศรีดาพันธ์
๑๐๔๑๓	นาย	สมพร	เสิบกลิ่น
๑๐๔๑๔	นาย	สมพร	ดินอ่อง
๑๐๔๑๕	นาย	สรชัย	วงศ์สุวรรณ
๑๐๔๑๖	นาง	สรรัตน์	บึงกาญจนา

ปลัดกระทรวง

White

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๖

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๔๑๗	นาย	สहनฤนนท์	ภูนาเมือง
๑๐๔๑๘	นาย	สัณตียากร	พรมวัง
๑๐๔๑๙	นาย	สันชัย	สุวรรณวิชญ์
๑๐๔๒๐	นาย	สันติชัย	ทะริน
๑๐๔๒๑	นาย	สายชล	อันเสน
๑๐๔๒๒	นาง	สายหยุด	แสงดาว
๑๐๔๒๓	นาง	สายอรุณ	มูลจ้อย
๑๐๔๒๔	นางสาว	สำรวย	ภักดีจพอ
๑๐๔๒๕	จำเอก	สำเร็จ	คำแสน
๑๐๔๒๖	นาย	สำเร็จ	ปรากฏรัตน์
๑๐๔๒๗	นาย	สิทธิชัย	ทองช้อย
๑๐๔๒๘	นางสาว	สิริกกร	บุษดี
๑๐๔๒๙	นาย	สิริชัย	ฉลองนันทชัย
๑๐๔๓๐	นาง	สิรินดา	ศรีธานี
๑๐๔๓๑	นาง	สิริพร	อุทัยเรือง
๑๐๔๓๒	นางสาว	สิริวรรณ	นิยมโชค
๑๐๔๓๓	นาย	สีหพงษ์	หาญวีร์โยธิน
๑๐๔๓๔	นาง	สุกัญญา	ชมภูชัย
๑๐๔๓๕	นางสาว	สุคนธา	ไทยถาวร
๑๐๔๓๖	นางสาว	สุจิตรา	ดาวเรือง
๑๐๔๓๗	นางสาว	สุจินดา	มุลคตร
๑๐๔๓๘	นาย	สุคพนม	เพ็ญมี
๑๐๔๓๙	นาง	สุดา	สืบคำ
๑๐๔๔๐	นางสาว	สุดารัตน์	วงศ์เทพาณิชย์
๑๐๔๔๑	นาย	สุทธิชัย	เอมชม
๑๐๔๔๒	นาง	สุเทียน	กระจ่างจิตร
๑๐๔๔๓	นาง	สุธรรมมา	เลิศฤทธิ์
๑๐๔๔๔	นาย	สุธีระ	ฤกษ์วัลย์
๑๐๔๔๕	จำเอก	สุนทร	อุไรสาย
๑๐๔๔๖	นาง	สุพรรณิณี	นวลเกลี้ยง
๑๐๔๔๗	นาง	สุพรรณิณี	พันธ์ประสิทธิ์กิจ
๑๐๔๔๘	นางสาว	สุภักดิ์	คำนวณจิตต์

ประภัสสร

ประภัสสร

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๔๔๙	นางสาว	สุภัทรา	ภูระหงษ์
๑๐๔๕๐	นางสาว	สุภาภรณ์	ชัยประสานสินธุ์
๑๐๔๕๑	นาง	สุภาวดี	มลรัตน์
๑๐๔๕๒	นาง	สุภิญญา	อาชวานันทกุล
๑๐๔๕๓	นาง	สมณฑา	กฤตยานาถ
๑๐๔๕๔	นางสาว	สุเมษา	มณีวรรณ
๑๐๔๕๕	นาย	สุรศักดิ์	ล้อมพงศ์
๑๐๔๕๖	นาง	สุรัชญา	ประจิมทิศ
๑๐๔๕๗	นาย	สุรัตน์	สุทธิประภา
๑๐๔๕๘	นาง	สุรางค์	ตาสี
๑๐๔๕๙	นาง	สุรางคนางค์	โหมจันทร์
๑๐๔๖๐	นางสาว	สุราลัย	แตะต้อง
๑๐๔๖๑	นาย	สุริยะ	หินเมืองเก่า
๑๐๔๖๒	นางสาว	สุวดี	กันภัย
๑๐๔๖๓	นางสาว	สุวรรณี	ชันพรม
๑๐๔๖๔	นาย	สุวัฒน์	ครองเมือง
๑๐๔๖๕	นาย	สุวิทย์	โต้วฒนกุล
๑๐๔๖๖	นาย	เสนห์	ศรีคุณ
๑๐๔๖๗	นาง	เสาวลักษณ์	วงศ์ชาญศรี
๑๐๔๖๘	นาง	แสงเดือน	ธิปโป
๑๐๔๖๙	นาย	แสนศึก	มงคลดาว
๑๐๔๗๐	นางสาว	โสพิศ	เพียรดี
๑๐๔๗๑	นาย	โสภณ	อินทรอุปถัมภ์
๑๐๔๗๒	นางสาว	ทฤทัย	พลเดช
๑๐๔๗๓	นาย	อดิสร	สุนทรวินิต
๑๐๔๗๔	นาย	อดุลย์	ผาศิริ
๑๐๔๗๕	นาง	อนัญญา	กาฬสุวรรณ
๑๐๔๗๖	นาย	อนันต์	หนักแน่น ✓
๑๐๔๗๗	นาย	อนุกุล	สิงห์เล็ก
๑๐๔๗๘	นาย	อภิชาติ	แก่นแก้ว
๑๐๔๗๙	นาย	อภินันท์	กสิโสภา
๑๐๔๘๐	นาย	อภิวิชญ์	อิรินทอง

สหกรณ์

๑๐๔๘๐

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๔๘๑	นาง	อภิสรรา	ตะพัง
๑๐๔๘๒	นาง	อมรรัตน์	ทองคุปต์
๑๐๔๘๓	นางสาว	อรจรยา	ไชยนิจ
๑๐๔๘๔	ว่าที่ร้อยโท	อริชัย	เกตุจันทร์
๑๐๔๘๕	นาง	อรุณรัตน์	นามสมบัติ
๑๐๔๘๖	นาง	อลิสรา	สกุลสมณเดโช
๑๐๔๘๗	นาง	อลิสรา	เนตรใจบุญ
๑๐๔๘๘	นาย	อัศวศักดิ์	เถาว์ลัยราช
๑๐๔๘๙	นางสาว	อัจฉรา	ประทุมชาติ
๑๐๔๙๐	นางสาว	อัณชลี	บรรจสุข
๑๐๔๙๑	นางสาว	อัมพวรรณ	ชุมศรี
๑๐๔๙๒	ว่าที่ร้อยตรี	อัศวิน	ดวงดี
๑๐๔๙๓	นาย	อัสมาน	มูเต็ง
๑๐๔๙๔	นาย	อารมณ	แหวะสอน
๑๐๔๙๕	นางสาว	อารีรัตน์	พองศักดิ์
๑๐๔๙๖	นาง	อาอีเซาะ	แวเต็ง
๑๐๔๙๗	นาย	อิทธิพร	โรจน์ธนะธัญญา
๑๐๔๙๘	นาย	อิทธิพล	ปฐมสุนทรชัย
๑๐๔๙๙	นางสาว	อิสราวรรณ	คลื่นแก้ว
๑๐๕๐๐	พันจ่าอากาศเอก	อุดร	อินทร์น้อย
๑๐๕๐๑	นางสาว	อุบลรัตน์	จันทโร
๑๐๕๐๒	นาง	อุไร	แก้วทงศ์
๑๐๕๐๓	นาย	เอกพจน์	แสงดาว
๑๐๕๐๔	นางสาว	เอกมณี	สีกุดหล้า
๑๐๕๐๕	นาย	เอกยุทธ	จักสี

ประกาศ

๒๖/๒

(ผนวก ข.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ๖

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๒๐๐๐๑	นาง	กุลยาสิริ	ณ เชียงใหม่
๒๐๐๐๒	นางสาว	จินดาหรรษา	แก้วมะ
๒๖๐๐๓	นาย	ฐานพันธ์	อินทรสมหวัง ✓
๒๐๐๐๔	นาง	ณัชชา	กุลชาสมบัติ
๒๐๐๐๕	นาย	ณัฐวุฒิ	จันทะเรือง
๒๐๐๐๖	นางสาว	ดวงสุดา	นาเนกรังสรรค์
๒๐๐๐๗	นาย	ทง	พงษ์ธีรวัฒน์
๒๐๐๐๘	นาง	ทสมา	ไตรสรณปัญญา
๒๐๐๐๙	นาย	จิติพงศ์	เดชศรี
๒๐๐๑๐	นางสาว	เขียรวรรณ	จำปานิล
๒๐๐๑๑	นาย	นวิษภณ	พัศศรีพันธุ์
๒๐๐๑๒	นางสาว	นันทิยา	หินนนท์
๒๐๐๑๓	นาย	ประทีป	ดอกนารี
๒๐๐๑๔	นาย	ภัทรชนน	จิตตา
๒๐๐๑๕	นาย	ภัทรวรรณ	ศรีนิติพัฒน์
๒๐๐๑๖	นาย	ยุธยา	ศรีเทพบุตร
๒๐๐๑๗	นาย	รังสฤษดิ์	สงเสริม
๒๐๐๑๘	นาง	รุจิรัฎฐ์	นุเร
๒๐๐๑๙	นาย	ฤทธิธณ	แวอาแซ
๒๐๐๒๐	นาง	วันวิสา	ปรีชานันท์
๒๐๐๒๑	นาย	วีรศักดิ์	ลายตุล
๒๐๐๒๒	นาง	ศิริพร	จิตถาวร
๒๐๐๒๓	นางสาว	สิริจันทร์	กังหวั่น
๒๐๐๒๔	นาย	สุภณัฐ	ศิริทอง
๒๐๐๒๕	นาง	สุภิญญา	อาชวานันทกุล
๒๐๐๒๖	นาย	ยาพิส	อาเล็ง

ปรกต

ปรกต

(ผนวก ค.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝั่งที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ๗

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

ห้อง The Circle ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ห้องสอบ	แถว	เวลาสอบ
๑	๑๐๐๐๑ - ๑๐๐๓๐	The Circle	๑	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๒	๑๐๐๓๑ - ๑๐๐๖๐	The Circle	๒	
๓	๑๐๐๖๑ - ๑๐๐๙๐	The Circle	๓	
๔	๑๐๐๙๑ - ๑๐๑๒๐	The Circle	๔	
๕	๑๐๑๒๑ - ๑๐๑๕๐	The Circle	๕	
๖	๑๐๑๕๑ - ๑๐๑๘๐	The Circle	๖	
๗	๑๐๑๘๑ - ๑๐๒๑๐	The Circle	๗	
๘	๑๐๒๑๑ - ๑๐๒๔๐	The Circle	๘	
๙	๑๐๒๔๑ - ๑๐๒๗๐	The Circle	๙	
๑๐	๑๐๒๗๑ - ๑๐๓๐๐	The Circle	๑๐	
๑๑	๑๐๓๐๑ - ๑๐๓๓๐	The Circle	๑๑	
๑๒	๑๐๓๓๑ - ๑๐๓๖๐	The Circle	๑๒	
๑๓	๑๐๓๖๑ - ๑๐๓๙๐	The Circle	๑๓	
๑๔	๑๐๓๙๑ - ๑๐๔๒๐	The Circle	๑๔	
๑๕	๑๐๔๒๑ - ๑๐๔๕๐	The Circle	๑๕	
๑๖	๑๐๔๕๑ - ๑๐๔๘๐	The Circle	๑๖	
๑๗	๑๐๔๘๑ - ๑๐๕๐๕	The Circle	๑๗	

พรกต

๒๖/๒

(ผนวก ง.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ฯ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ห้อง The Circle ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ห้องสอบ	แถว	เวลาสอบ
๑	๒๐๐๐๑ - ๒๐๐๑๓	The Circle	๑	๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
๒	๒๐๐๑๔ - ๒๐๐๒๖	The Circle	๒	

ประกาศิต

[Handwritten signature]



